

Số: 49/BB-MNHT

Hùng Thắng, ngày 24 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN

Kết thúc thời gian thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị năm 2023

Vào hồi 17h00 ngày 24 tháng 12 năm 2024, tại phòng họp Hội đồng SP của trường mầm non Hùng Thắng, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị năm 2024 của các cá nhân trong diện phải kê khai minh bạch tài sản thu nhập cá nhân của trường mầm non Hùng Thắng.

I. Thành phần hội nghị:

Toàn thể CB, GV, NV của trường: 50 đ/c

Chủ tọa Hội nghị: Đ/c Vũ Thị Phương (Hiệu Trưởng)

Thư ký Hội nghị: Đ/c Nguyễn Thị Bích

II. Nội dung:

1. Đ/c Vũ Thị Phương (Chủ tọa): Thông qua các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc thực hiện công khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cá nhân. Đồng thời lấy ý kiến phát biểu của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc đã thực hiện công bố công khai trực tiếp 03 bản tự kê khai tài sản, thu nhập của 03 cá nhân trong diện phải thực hiện kê khai tài sản hàng năm năm 2024, tại cuộc họp trực tiếp ngày 24/12/2024 để kết thúc thời gian thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị năm 2024.

1. Đ/c Vũ Thị Phương - Hiệu trưởng

2. Đ/c Lương Thị Hoài - Phó Hiệu trưởng

3. Đ/c Hoàng Thị Dung - Phó Hiệu trưởng

Trong quá trình thực hiện công bố công khai trực tiếp các bản kê khai của các cá nhân, đồng chí Phương đã đề nghị Hội nghị cho ý kiến phát biểu về việc thực hiện công bố công khai trực tiếp các bản kê khai của 03 cá nhân trong diện phải thực hiện kê khai tài sản năm 2024 có vấn đề gì liên quan đến việc các cá nhân tự kê khai không đúng và không trung thực.

2. Lấy ý kiến phát biểu của các thành viên trong Hội nghị:

* Ý kiến của đồng chí Vũ Thị Thuỳ (Ban thanh tra nhân dân), đồng chí Nguyễn Thị Phương (Tổ trưởng khối 3 tuổi), đ/c Hoàng Thị Thương (Tổ trưởng khối 4 tuổi), đ/c Trần Thị Dung (TT Tổ Nuôi dưỡng): Đều nhất trí cao với các bản kê khai của 03 đồng chí đã được công bố công khai tại Hội nghị họp trực tiếp của nhà trường. Cả 04 đồng chí đều khẳng định tất cả 03 bản tự kê khai của 03 đồng chí đã kê khai đều trung thực và đúng quy định.

* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong Hội nghị cũng đều nhất trí và cùng chung quan điểm với ý kiến phát biểu của 04 đồng chí đã có ý kiến trước Hội nghị về việc tự kê khai và công khai tài sản, thu nhập của 03 cá nhân đã công bố công khai tại Hội nghị họp trực tuyến của nhà trường.

3. Kết luận của Hội nghị:

Đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận “Việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị năm 2024 đối với các cá nhân trong đơn vị” đã kết thúc. Trong quá trình công bố công khai các bản tự kê khai tài sản của 03 cá nhân đã được thực hiện một cách nghiêm túc và đúng theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đã kết thúc vào hồi 17h00 ngày 24/12/2024 và không còn ai có ý kiến nào khác./.

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

Vũ Thị Phương

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Bích

Nguyễn Thị Bích